

TIỀM LỰC TÂM LINH

SAGIANG

I.- BA YẾU TỐ QUAN TRỌNG TÂM LINH

Chúng ta đã nhận thức tâm linh có 3 yếu tố quan trọng: ý thức = Âm tử, vô thức = Dương tử, tiềm thức = trung hoà tử, chúng hợp tác nhau điều ngự tất cả mọi vật thể mà chúng đã tạo hình. Thật vậy, tâm linh của thảo mộc hoàn toàn khác biệt với tâm linh động vật, chí đến động vật tâm linh của thai sinh động vật khác với tâm linh noãn sinh động vật. Thật là thiên hình vạn trạng do thích nghi hoàn cảnh và phương tiện của mỗi loài, cho nên sinh động của tâm linh cũng hoàn toàn khác biệt nhau về chủng loại. Chúng ta có thể nghiên cứu độc đáo 3 yếu tố quan trọng của tâm linh con người, vì hoàn hảo nhất trong các vật thể sinh hay tử. Các nhà bác học tham khảo được năng lực trước tiên Âm tử của nguyên tử tính mà thực hiện được muôn ngàn phát minh phục vụ hơn loại thiện cũng như ác do lòng hiếu cảm sử dụng theo từng trường hợp. Như biết được nguyên tắc vận hành của Âm tử trong các nguyên tử mà quý vị chế tác ra vũ khí nguyên tử cho phát quang tuyến và nhiệt tuyến do các quang chất tìm tòi trong quặng mỏ, kích động chúng lên phát ra tiếng nổ linh thiên động địa, với những phóng xạ của quang chất toả ra nguy hại vô cùng, và sức tàn phá vật thể khủng khiếp. Biết được nguyên tắc nhiệt tuyến đẩy vật thể khi bị ép vào một đường thông eo hẹp phát hiện phóng ra phản lực cơ mà chế tác phi cơ phản lực, hoả tiễn. Còn nữa, Âm tử không thấy được do mắt phàm phủ, nên thường được cho là vô hình, vì chúng không phản chiếu ánh sáng, quý vị suy tính đến chế tạo vật thể bất phản quang bên ngoài để trở thành vô hình vật thể như quần áo bất phản quang khiến người mặc trở thành vô hình hơn, phi cơ tàng hình, chiến thuyền tàng hình, tàng hình xa. Rất nhiều phát minh còn giữ bí mật chưa thông báo chỉ để hưởng thụ đặc biệt trong cạnh tranh quyền lợi. Chỉ mới có Âm tử được sử dụng theo nguyên tắc, thế mà đã đảo quyền thiên hạ rồi, nói chi đến năng lực của Dương tử mà người không gian đã sử dụng với quyền lực dương quang tuyến điện tử trong các đĩa bay và vũ khí dương quang tuyến điện tử cao độ hơn vũ khí Âm tử của địa cầu thập bội. Nhưng vừa rồi chúng ta thấy Long Hoa giáo chủ đã huấn luyện 18 đạo sư phương thức Trung hoà dương quang tuyến điện tử hạ bệ tất cả đĩa bay 36 chiếc, đồng thời cũng bất khiển dụng tất cả vũ khí dương quang tuyến điện tử của phi hành gia không gian. Như thế chúng ta nhận thức được 3 yếu tố quan trọng của Tâm linh với năng lực hơn sinh. Còn biết bao năng lực động vật, thực vật và tử vật thể nữa. Như động đất, bão tố, đại hồng thủy, lửa rừng... Thực vật nuôi sống sinh vật mà cũng giết hại sinh vật không gớm tay với độc tố hải hùng, chúng cũng tự phát quang như nấm sáng, chúng cũng biết bắt côn trùng sợi tái... Động vật cũng nguy hiểm : rắn độc, ác thú, kinh ngư coi mạng sống con người có ra gì, vi trùng bé tí teo cũng giết hại mạng người và sinh vật. Tóm lại 3 yếu tố chính yếu của Tâm linh đều quan trọng cả, nhưng cũng phải tôn ti trật tự mới tồn tại nên chúng phải hoà nhã nhau mà sinh tồn cho đến khi chết. Tuổi thọ của vạn vật đều có quy định theo hệ sinh thái của từng loại, tối đa 4.000 đến 5.000 năm đối với sinh vật thể, còn tử vật thể chỉ có tuổi thọ theo chu kỳ của vũ trụ theo định luật "Thành trụ hoại không" từ 50 tỷ năm, đến 150 tỷ năm, chúng cũng bị biến thể từ tiểu hung tinh đến đại hung tinh để rồi kết liễu cuộc sống của vũ trụ trả về cho thiên nhiên tất cả nguyên tử ngày xưa đã được tôi luyện trong các thái dương hệ thành hình trong cõi vô sắc giới, điều động bởi Thượng giới của vũ trụ. Thế nào là Tiểu hung tinh và đại hung tinh? (Sẽ có bài viết riêng)

II.-TIỀM LỰC ÂM TỬ

Âm tử linh động trong nguyên tử di chuyển bao quanh nguyên tử, trong lúc dương tử trầm lặng, đôi khi bị va chạm phải xung đột với âm tử bất đắc dĩ, khiến trung hoà tử phải giằng xé cho hoà nhã, lắm lúc căng thẳng quá phải sử dụng năng lực cao áp chế cho êm thấm, để giữ tôn ti trật tự an dưỡng lâu dài, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, dương tử phải đàn áp âm tử khi quá sôi động va chạm mạnh phát ra tia sáng tí teo, đặt trung hoà tử trước chuyện đã rồi. Trong khối hỗn ngưng các nguyên tử khác cũng đồng cảnh ngộ, tạo ra ánh điểm tí teo,

nhưng tích thiếu thành đa tạo ra nhiệt năng khổng lồ, đến mức độ hỗn nguơn bị bung ra nổ dữ dội (Big bang) tạo ra khối lửa khổng lồ, xoay tròn thành ra Hư vô giới của một vũ trụ đang thành lập. Tiềm lực của âm tử tạo ra quang lực và nhiệt lực cấu thành vũ trụ mới. Từ quang lực và nhiệt lực xoay tròn va chạm nhau phát sanh ra từ năng có hấp lực mạnh từ Hư vô giới của vũ trụ mới hình thành. Cả 3 động lực này do tác động xoay tròn mãnh liệt của Hư vô giới kết nạp nhau tạo ra điện năng. Lúc bấy giờ điện năng lại kết hợp với từ năng tạo ra điện từ năng. Chính điện năng và điện từ năng mới có khả năng tung nhiệt năng, quang năng và từ năng ra khỏi Hư vô giới tạo ra vòng đai thứ nhất như: Phi vô tường giới. Từ đó với ngũ năng với xung lực mạnh mẽ tung ra bên ngoài tạo ra vòng đai thứ nhì: Vô tường giới. Thừa thắng xông lên tiến hành xung kích ra bên ngoài tạo vòng đai thứ ba: Hữu tường giới. Ngũ năng (Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện từ) của Hư vô giới tung ra tới Hữu tường giới mà thôi. Đây là Thượng giới của Vũ trụ, bên ngoài vẫn còn hỗn nguơn khối: cõi vô sắc giới bao quanh đen tối không có ngũ năng. Chính các Thái dương hệ do vi linh quang nguyên tử (Vi linh tử) xuất phát từ thượng giới qua 4 giai đoạn: Đầu tiên khoáng vật vi linh tử tác hợp với các nguyên tử tạo ra Định tinh (Mặt trời) xoay tròn tự tạo ra ngũ năng, kể đó tạo tác ra các tử hành tinh và sanh hành tinh, hộ tinh, nhưng các hành tinh chưa theo đúng quỹ đạo của Định tinh theo ngũ năng bề ra trở thành vân thạch hay sa thạch, không trần lung bung trong thái dương hệ, những hành tinh chỉ bề một phần trở thành tuệ tinh lang bạt không theo quỹ đạo nào cả, đụng nhau ráng chịu. Tử hành tinh do thiếu 1 hay 2 chất trong tứ đại (Lửa, Đất, Gió, Nước), còn sanh hành tinh gồm đủ tứ đại. Trên sanh hành tinh còn có cõi sắc giới :bầu khí quyển, cõi lục giới trên mặt sanh hành tinh. Chỉ có sanh hành tinh các thực vật vi linh tử mới giáng hạ cấu tạo ra tế bào thực vật từ đó phát triển lên thảo mộc, sau đó mới tới động vật vi linh tử giáng hạ cấu tạo ra tế bào động vật phát triển lên từ nguyên sinh động vật, đến thấp sinh động vật, tiến lên hoá sinh động vật, kế tiếp là thai sinh động vật và cuối cùng là nhơn sinh .

Xuyên qua quá trình cấu tạo của tâm linh, chúng ta nhận thấy âm tử sinh động nhưt trong hình thành vạn vật, còn dương tử và trung hoà tử chỉ tháp tùng theo, một đàng làm chủ toà, một đàng làm quân sư phê phán thiện ác và lưu trữ hồ sơ để khi chết đem ra xét xử thưởng phạt phân minh qua lục đạo để nhận siêu tuần điện tử số cho kiếp tái sinh của tất cả sinh vật thể, còn các tử vật thể miễn bàn vì chưa thấu đạt huyền vi của chúng.

Tiềm lực của âm tử (ý thức) trong nhơn sinh có trọng trách thâm nhận tất cả cảm quan nội ngoại do thất tự điểm luân xa chuyển về nê hoàn cung, lập tức chuyển qua dương tử (vô thức) suy nghiệm ra chỉ thị hành động, âm tử chuyển mệnh lệnh cho các cơ quan thi hành, thu nhận kết quả thiện ác báo cáo về chuyển qua dương tử để đưa sang trung hoà tử (tiềm thức) lưu trữ. Đôi khi cần suy luận dương tử phải hội ý với trung hoà tử những cao kiến hay kế hoạch hoặc những suy tư lưu niệm vào hồ sơ làm kiến thức hay kinh nghiệm hay cổ luận để sử dụng trí thông minh, phán xét và sử lý khi cần thiết. Đối với động vật đơn giản hơn, nhưt là động vật bé nhỏ nguyên sinh, thấp sinh, hay hoá sinh. Nhưng thiện ác của chúng vẫn được xét xử công minh do tiềm thức của chúng được giáng cấp hay thăng hoa, có nhiều động vật thăng hoa lên nhơn sinh nữa. Còn thực vật lại càng yếu ớt hơn nên thăng hoa lên động vật hơi hiếm. Chính vì thế mà dân số địa cầu tăng lên từ nguyên thuỷ không tới 600.000 người hiện nay tới 7 tỷ. Chính vì vậy mà đạo luật Long Hoa xét xử trở về nguyên thuỷ của thời Thượng nguơn Thánh đức tức là trên dưới 600.000 người trung thần, hiểu tử, chân tu sống sót cõi địa đàng trần gian.

Đối với đời sống vật chất của nhơn sinh, những nguyên tắc chân chính của mọi hành sử tâm linh đều do âm tử chuẩn thiết mà quý vị bác học đã truy tầm ra được: thứ nhưt, sinh động không ngừng tạo ra năng lực của nguyên tử nói riêng và của tâm linh nói chung, các nhà bác học chế tác ra phản động lực mà âm điện tử là chánh yếu khi cho quang năng và nhiệt năng dồn ép vào thông đạo nhỏ hẹp tạo ra một phóng lực cực đại. Chính phản động lực này được áp dụng vào phi cơ phản lực, vào hoả tiễn, thứ nhì âm điện tử có tầm phóng xa theo nguyên tắc phóng điện, quý vị chế tác ra vũ khí âm điện tử, bắn bằng tia điện tử rất nguy hại, thứ ba, âm điện tử cũng phát quang do vi tử phụ quang năng của nó trong ngũ năng của ngũ vị năng lực phụ của nguyên tử (Ngũ vị phụ của nguyên tử (Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện từ) do mỗi nguyên tử có 3 vi tử chánh và một số vi tử phụ. Ngoài 5 vi tử phụ còn nhiều vi tử khác nữa để phân biệt nguyên tử loại, như nguyên tử đồng khác nguyên tử sắt do có thêm vi

tử sắt và vi tử đồng và một số vi tử phụ khác nữa, thành ra cả trăm nguyên tử khác loại nhau. Cho nên các hợp chất mang tính chất khác nữa như khinh khí hợp dưỡng khí cho ra hợp chất nước không còn thể khí nữa...Tiềm lực của âm tử hiện nay các nhà bác học truy tầm ra rất đa dạng, cứ thế mà tiến hành phát minh ra vô số vật thể mới lạ như phi cơ tàng hình, tàu chiến tàng hình do biết được âm tử khi tác động lực diễn động mà chế tác ra loại vải không phản chiếu ánh sáng, che bọc con người vô hình, vỏ bọc phi cơ, tàu chiến bất phản quang. Tiềm lực âm tử còn đang trên đà suy diễn phong phú hoá nền khoa học âm tử (electronic science)

III. TIỀM LỰC DƯƠNG TỬ

Dương tử chủ trì Tâm linh quyền lực cao cả, luôn chỉ thị các cơ quan bộ phận hành động theo ý muốn, thiện sự hay ác sự đều phải tuân chỉ thị hành triệt để, nhưng phải có quân sư trong suy tư và tạo nên kiến thức cùng kinh nghiệm trong cuộc sống, quân sư này nghiêm khắc lắm luôn giữ đúng nguyên tắc không bao giờ chệnh lệch đầu nhỏ noi hay đại sự, thiện hay ác, cũng như thông minh mẫn đạt, cao kiến hay tà kiến, lưu trữ đầy đủ, mỗi khi cần nhớ lại theo ký ức của dương tử, lập tức nêu ra liền, chí đến những lưu niệm xa vời cũng phải truy lục cho ra, để tỏ ra thiện chí và trung kiên với việc làm. Dương tử phải tùy theo phân xử của toà án lương tâm do quân sư thụ lý, quân sư ấy là trung hoà tử, thường phạt minh chánh với bản án lục đạo với văn bản là siêu tuần điện số để sử dụng trong tái sinh kiếp nơi cõi sắc giới, an dưỡng chờ đợi kiếp lai sinh. Bản án nặng nhưt là ngục A tỳ do ác nghiệp quá trầm trọng không cho hưởng tái sinh kiếp (Lục đạo theo huyền học : 1.- A tỳ ngục, 2.- Ngạ quỷ, 3.- Súc sanh, 4.- Thống khổ nhơn, 5.- Phúc hạnh nhơn, 6.- Phạm thiên nhơn). Riêng quý vị Chân tu đắc đạo quả thăng hoa lên Thượng giới hành trì tinh tấn lên Bồ Tát, Phật. Dương tử có tiềm lực cao hơn âm tử như: 1.- kết hợp với dương quang tuyến tạo ra dương quang điện tử tuyến chế tác đĩa bay sử dụng dương quang điện tuyến bay với tốc lực tương đương tốc lực ánh sáng của đĩa bay, 2.- Lấy dương quang điện tử tuyến chế tác ra vũ khí dương quang điện tử năng lực bằng 100 lần tia Laser, 3.- Cơ giới dương tử (Positron machine) có năng lực hằng trăm lần cơ giới âm tử., 4.- Dương điện lực có năng suất mạnh có thể phát sáng xa hằng 200 mét do bóng đèn dương điện tử...5.- vải sô may mặc có thể chịu đựng phản xạ nhiệt lượng cao đến hằng 4.000 độ bách phân, và có thể chịu đựng hàn độ 3.000 độ âm. Do đó mà phi hành gia không gian tham quan địa cầu không cảm thấy phản xạ thời tiết, họ đi đứng bình thường quan sát địa hình địa vật, đem thực vật và động vật lên đĩa bay để điều nghiên. Họ còn bắt cóc người địa cầu lên đĩa bay khai thác, điều tra nhơn sinh, xã hội, kinh tế, quân sự, hành chánh, lại còn bắt làm tinh để mang bào thai về sanh đẻ lấy giống con người địa cầu. Thức ăn của họ toàn là dưỡng trấp lạ lùng, ăn vào cả tuần chưa biết đói, nước uống toàn là sinh tố khác lạ. Tiếng nói của họ giống như tiếng heo kêu, chim hót chó gầm gừ, chuột rút, ngựa hí... không êm dịu như tiếng nói địa cầu, 6.- Cơ giới hết sức giản dị không rườm rà, chí đến bình nhiên liệu khứ hồi hàng trăm, hàng ngàn quang niên mà chỉ bằng một bình nhỏ chứa không đầy 500 lít. Phòng lái nhỏ hẹp chỉ có cần lái và hệ thống điều hành đơn giản. Như thế các nhà bác học nghiên cứu xác nhận họ đã vượt trình độ khoa học tới dương tử, trong lúc địa cầu còn lẩn quẩn ở âm tử. quý vị kết luận trận chiến hành tinh giữa địa cầu và không gian, họ chiếm thượng phong và bại trận phần chắc là địa cầu. Quý vị kêu gọi tất cả cần quy lực về sáng tạo tinh tấn năng lực dương tử về cơ giới và phương tiện giao thông, nhưng có ai nghe đâu ! Chỉ có tranh giành quyền lực kinh tế, chánh trị, bành trướng lãnh thổ, cần gì lo xa tới chuyện chiến đấu với người không gian.

Tiềm lực dương tử chúng ta chưa nắm được nguyên tắc căn bản vận hành, làm sao sáng tạo phát minh vật thể theo kịp người không gian. Thật ra nguyên tắc vận hành của nó vẫn theo đúng Tâm linh hành, con người trần gian chỉ lo vật chất không có nghĩ đến tinh thần, chỉ có quý vị chân tu đắc đạo mới hiểu thấu, nhưng quá ít oi gần như trên đầu 10 ngón tay, quý Ngài chỉ biết ngậm ngùi khi khuyên răn tu hành cả ngàn đệ tử nhưng thực chất không có nhiều người đoạt trình độ căn bản của dương tử, do nhiều lý do : lười biếng, tu giả dối, lo trục lợi khi có kết quả chút ít hầu hưởng thụ danh tiếng và quyền lợi. Chúng ta chỉ thấy có Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng khả đáng, nhưng bị đầy vong quốc, bôn đào hết nơi này đến nơi khác, cố gắng truyền bá tư tưởng dương tử, nhưng có ai nghĩ đến đâu mà truyền dạy, chỉ có những thắc mắc về nhân sinh, về dân tộc về quyền lợi khiến Ngài phải thoả đáng ý nghĩ của họ về quốc kế dân sinh, thành ra kiến thức sâu rộng của Ngài tới dương tử đành chịu khuất lấp.

Dẫu Ngài muốn thực hiện, tài khoản ai giúp và ai có đủ khả năng tạo tác tiếp trợ Ngài. Qua những buổi thuyết giảng, mọi người chỉ chú tâm học thuật tư tưởng, không ai chú tâm về khoa học tương lai, vì họ tự tôn đã khám phá không gian, đã du hành nguyệt điện, phiến diện bề ngoài mà thực chất chưa thoát qua hết âm tử thuyết, làm sao tiến bộ lên dương tử thuyết. Chúng ta đã nhận thức được huyền lực cả trung hoà dương điện tuyến trong chiến tranh không gian, nhưng nguyên tắc chính của chúng chưa ai thấu đạt, chỉ có những bậc cao tăng thấu hiểu vẫn còn bí truyền chưa phổ thông hoá, vì chúng quá nhiều khê, chính ngài Long Hoa giáo chủ cố gắng lắm luyện tập được 18 đạo sư trên toàn thế giới quý hiếm lắm rồi, các nhà bác học đương thời còn loay quay trong vòng âm tử thuyết làm sao tiến triển lên tới cao thâm huyền diệu của trung hoà tử thuyết.

IV.- TRUNG HOÀ TỬ TIỀM LỰC

Tâm linh con người huyền diệu nhưt là trung hoà tử, nó không phô trương năng lực như âm tử và dương tử, nhưng lại là tuyên xử theo toà án lương tâm bắt buộc âm tử và dương tử phải tuân hành trong các siêu tuần điện tử số nơi cõi sắc giới để chuyển sang tái sinh kiếp. Đây là huyền lực tâm linh, còn huyền lực về vật chất cũng rất êm hoà nhưng hữu hiệu nhưt trong hành sử, không sát phạt ai, không huy hiếp ai, thế mà hạ bệ và khiến đối địch phải tâm phục. Hiện nay trên địa cầu cơ giới và vũ khí thuộc âm tử thuyết quá siêu đẳng, các chủ nhân ông cho rằng bách chiến bách thắng, thế mà sang thế kỷ 22 phải bó tay trước đoàn đĩa bay xâm lăng địa cầu, mới ngỡ ngàng là quá ngông nghênh với nền khoa học âm tử thuyết chưa sánh kịp, hối hận là chuyện đã rồi. Nếu không có Long hoa Giáo chủ thấu đáo trước lo đề phòng âm thầm huyền luyện 18 đạo sư thành đạt, thời địa cầu sẽ trở thành nô lệ người không gian. Trung hoà tử thuyết lý do Đức Long hoa Giáo chủ giảng giải ra sao cho 18 đạo sư sẽ được lần hồi theo huyền học suy luận mà thôi. Chớ chưa có ai thiết lập được cả, hơn nữa Long hoa Giáo chủ sẽ chỉ xuất hiện trong việc thực hiện Long hoa hội mới đề cập tới mà thôi. Trung hoà tử có năng lực thượng thừa mà quý ngài Bồ Tát, Phật đã thấu đạt huyền vi của thiên nhiên, có nhiều khi thuyết giảng khi còn tại thế hay giảng bút, hoặc giảng cơ hoặc mượn xác phàm truyền bá, nhưng có quá ít lãnh hội thành ra thất truyền trở thành bàng môn tả đạo nguy hại hơn sinh. Riêng quý vị đắc đạo quả được thăng hoa về thượng giới hay được nhiếp độ sang Cực lạc quốc của Đức Phật A DI ĐÀ tuy đã lãnh hội được trung hoa tử tiềm lực còn yếu kém lo tinh tấn hành trì đâu có thể quảng bá cho hơn gian.

Theo huyền linh học, chúng ta được biết phần nào tinh diệu của tiềm lực Trung hoà tử, thấu đạt tới đâu trình bày tới đó, vì chưa có hiện thực trên trần gian, mãi tới thế kỷ 22 mới được chiêm ngưỡng diệu dụng của nó do Long Hoa Giáo chủ cùng 18 đạo sư phóng chỉ tuyến triệt hạ 36 chiếc đĩa bay hết sức kỳ bí. Quý vị đã hiểu thấu thủ chỉ tuyến do phát thần lực điện xuyên qua ngón tay, đồng thời chúng ta cũng đã từng chiêm nghiệm quý vị thần thông quảng đại đi trên mặt nước, phi thân trong không gian, mà người ta diễn tả là đi trên mây qua các thần thoại, thật ra chỉ là tưởng tượng chớ mây chỉ là hơi nước, làm sao đứng trên đó được, hoạ hoàn quý vị phi thân cuốn theo mây chẳng! Hoán toàn không, quý vị ấy chỉ sử dụng phát động cước chỉ tuyến từ đầu ngón chân cái, nơi phát tuyến của hai đại mạch: Nhâm mạch và Đốc mạch. Đốc mạch đi lên còn Nhâm mạch đi xuống nơi đầu ngón chân trái. Quý ngài phát cước chỉ tuyến nơi đầu ngón chân trái, còn thủ chỉ tuyến nơi đầu ngón tay trở bên mặt, vì nơi đây Đốc mạch chuyển tới đầu ngón tay rồi chuyển về não bộ. Thần lực điện của quý vị cao thủ thường sử dụng phát chỉ tuyến ngón trở tay mặt, ngón cái áp vào chân ngón trở cùng ngón giữa trợ lực chia ra, còn 2 ngón kia cuốn vào thủ thế. Đối với cước chỉ tuyến chỉ có ngón cái chân trái tạo ra phản lực tuyến đẩy thân thể thăng lên với trợ lực của chân mặt áp sát vào, muốn bay nằm thời duỗi 2 bàn chân ngay ra sau, còn bay đứng thời cong 2 bàn chân lên, muôn chuyển qua tả hữu, cứ ngoảnh 2 bàn chân theo ý muốn. Đây là tiềm lực của trung hoà tử thứ nhưt, kế tiếp thứ nhì, để trị bệnh thập tử nhưt sinh, quý ngài tung tiềm lực trung hoà tử tạo ra dương quang điện tử tuyến xuyên qua cơ thể bệnh nhưn chữa trị cơn bệnh và hoàn sinh cho bệnh nhưn hết sức thần diệu, quý Ngài còn có thể cứu sống người chết còn nguyên thi chưa bị thoái hoá, hoặc các tử thương. Phần này chúng ta đã được chứng nghiệm cải tử hoàn sinh của đức Chúa Jesus Christ, đức Phật tử Như Lai, Ngài Long hoa giáo chủ phóng dương quang điện tử tuyến nhiếp độ 3 hạng người: Trung thần, Hiếu tử, Chân

tu sống lại được một phần mười hơn loại (Lối 600.000 người). Đến phần thứ ba, tiềm lực còn sử dụng dờn non lấp biển, biến cải thương hải vi tang điền, ngăn chặn động đất, ngưng hoạt động bão tố, chấn chỉnh hồng thủy, sóng thần, dứt điểm hoả thần đang bạo hành, trang trải quang năng trong các vùng hắc ám. Phần thứ tư, tiềm lực còn chấn chỉnh cái ác từng thiên, còn chế ngự ác thú, kinh ngư, hoá kiếp cho các động vật, cải tà quy chánh như Pháp Loa đại sư đã cải tà quy chánh đoàn cá sấu dữ tợn ở sông Cửu Long, biến cải đoàn cướp dữ dằn ở Mộ Đức trở thành những tu sĩ thuần thành, sau khi áp đảo năng lực bọn chúng. Phần thứ năm, quý Ngài còn khắc chế được cả thời tiết nóng lạnh, với nguyên tắc hoà đồng cơ thể với thiên nhiên, nên ăn mặc đơn sơ, mùa đông lạnh vẫn bình thản, mùa hè nóng nực vẫn an nhiên. Phần thứ sáu, việc hoá thân, phân thân đòi hỏi tiềm lực cao siêu, nhưt là toàn thân biến mất, nghĩa là không còn phản quang tuyến nữa, trong lúc vật thể qua âm tử tiềm lực chế tác tàng hình, nhưng với cơ thể chưa thể hiện được, trái lại như chúng ta đã từng biết Phật Trùm, Sư Vải bán khoai,ông Đình Tây, đức cố Quán Thành...trong hàng 12 đại đệ tử của đức Phật Thầy Tây An, hay chính bản thân của Ngài hiển đạt khi bị giam trong ngục mà vẫn ra chợ dạo phố, đến khi chúa ngục về khám vẫn thấy Ngài ngồi an nhiên mới kính phục Ngài. Còn nhiều tiềm lực nữa mà chúng ta chưa có dịp nhận thức. Thế mới biết tiềm lực trung hoà tử quá cao siêu diệu vợi. Nội việc sử lý phán xét siêu tuần điện số của hơn sinh và sinh vật quá bí ẩn huyền diệu làm sao tính toán được nơi nào thụ án, thời gian nào, và thụ án ra sao? Con người không thể sử lý được việc này, nhưng chính con người qua tiềm lực trung hoà tử mà tự thụ lý lấy, thế mới là tuyệt diệu chứ!

Sacramento, ngày 28 tháng 5 năm 2013

SAGIANG